

บริษัท รักษ์ลูก กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมครูสพฐ. ผ่าน หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย



ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” ที่เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองส่วนหน้าที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. จำนวน 4 รุ่น โดยมีนักวิชาการศึกษาคณาจารย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมอบรมจำนวนกว่า 300 ท่าน ณ ห้องประชุมรักลูก บริษัท รักษ์ลูก กรุ๊ป จำกัด การอบรมสัมมนามีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ มากมาย ซึ่งทุกกระบวนการมุ่งเน้นกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาสื่อเรียนรู้ทักษะสมองในเด็กปฐมวัยเป็นหลัก

สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทาง สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ทักษะสมอง Executive Function หรือ EF ให้ลงไปสู่หน่วยงานองค์กรกลุ่มเป้าหมายและให้บุคลากรภายในองค์กรได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่เปี่ยมคุณภาพ ภายใต้กรอบองค์การที่ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหาความสุขเป็น”

โดยการสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาทักษะองค์ความรู้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรเนื้อหาของ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และทีมงานวิทยากรกระบวนการทักษะสมอง EF ได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ทั้งการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเรื่องความสำคัญของปฐมวัย และแนวทางในการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย รวมถึงการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุปพฤติกรรมเด็กวินัยเชิงบวก, การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง ตลอดจนร่วมกันวางแนวทางในการนำความรู้การพัฒนาทักษะสมอง EF ไปใช้ในห้องเรียนปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมด มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้บุคลากรครูประจำศูนย์เด็กเล็กและครูปฐมวัยที่เข้าร่วมการอบรม ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะสมองและตระหนักในความสำคัญของทักษะสมองที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งเพื่อให้ครูปฐมวัยที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลพัฒนาการสอนเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ฟังประโยชน์) ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ความรู้และนวัตกรรมในระดับพื้นที่ และขยายผลลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายสำคัญๆ ในพื้นที่ภายใต้สังกัดอื่นๆต่อไป